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FUNDARGERÐ 11. FUNDAR FRAMKVÆMDASTJÓRNAR 

Hópur Framkvæmdastjórn Svæðisgarðsins 

Fundarefni 11. fundur framkvæmdastjórnar 

Fundarstjórn Eyþór Garðarsson 

Fundarritari Ragnhildur Sigurðardóttir 

Fundarmenn 
Björn, Hallur, Keli, Eyþór, Hafdís (formaður eigendaráðs), Sturla og Ragnhildur, Örvar gat ekki 
mætt. 

Framlögð gögn 

Samþykktar fundargerðir 9. og 10. fundar (símafundur). Drög að skipulagsskrá fyrir 

sjálfseignastofnun um Svæðisgarðinn Snæfellsnes. Vinnuáætlun um Gestastofu Snæfellsness fram í 

mars 2017. Bréf sem barst  26.janúar 2017 frá Hrefnu Birkisdóttur f.h. Rjúkanda ehf, Þórði 

Runólfssyni f.h. Ræktunarstöðvarinnar Lágafells ehf og Áslaugu Sigvaldadóttur f.h. Hjá Góðu fólki 

ehf.  

 

 

DAGSKRÁ 

1. Slæðusýning framkvæmdastjóra. Málaskrá opnuð. Minnispkt. framkvæmdastjóra 

 

Fundargerðir lagðar fram og samþykktar.Farið yfir stöðuna á samþykktum forgangsverkefnum 2017. 

2. Svæðisgarðurinn Sjálfseignastofnun. Drög að skipulagsskrá 

 

Farið yfir drög að skipulagsskrá. Framkvæmdastjóra falið að halda áfram með málið.  

3. Gestastofa Snæfellsness Breiðabliki. Lögð fram vinnuáætlun fram í mars 2017 

 

Farið yfir vinnuáætlun fram í mars. Samþykkt að halda verkefninu áfram skv.áætlun. Áhersla lögð á að tengja þjóðgarðinn 
Snæfellsjökul inn í verkefnið. Leggja áherslu á atvinnulífið, landbúnað, sjávarútveg og samfélagið á Snæfellsnesi.  

4. Svar við bréfi til Vegamótatorfunnar vegna Gestastofu Snæfellsness 

Framkvæmdastjóra falið að svara bréfinu í samræmi við umræður á fundinum, fyrir hönd þeirra aðila úr eigendaráði Svæðisgarðsi ns 

sem fengu bréfið sent. 

5. Ferðaleiðir og áfangastaðir á Snæfellsnesi. 

 Farið yfir stöðu  í verkefnum sem snúa að ferðaleiðum og áfangastöðum á Snæfellsnesi.  

6. Heimasíða Svæðisgarðsins og tæknimál 

Rætt um mismunandi kerfi og leiðir fyrir skjalavörslu og samskipti. Framkvæmdastjóra falið að kanna hvernig SSV stendur að 
tæknimálum hjá starfsmönnum og stjórn. 

Fleira var ekki gert og fundi slitið kl. 15 

 


